

**SỨ MỆNH, TẦM NHÌN, TRIẾT LÝ GIÁO DỤC  
CỦA KHOA KHOA HỌC QUẢN LÝ**

Khoa Khoa học Quản lý xác định Sứ mệnh, Tầm nhìn, Triết lý giáo dục tổng thể làm kim chỉ nam cho mọi hoạt động của Khoa.

Sứ mệnh, Tầm nhìn, Triết lý giáo dục được xây dựng dựa trên mong muốn hiện thực hóa thành công bản chất cốt lõi của hoạt động quản lý là sự phối hợp, liên thông, kết nối những nguồn lực riêng lẻ, những nỗ lực cá nhân thành một hợp lực chung để đưa tổ chức đạt được mục tiêu mong đợi. Quan trọng là, với Sứ mệnh, Tầm nhìn, Triết lý giáo dục, Khoa không chỉ nhấn mạnh những nguồn lực hiện có mà coi trọng sự sáng tạo, tìm kiếm và phát triển các tiềm năng cả trong và ngoài Khoa để có thể tạo ra một sức mạnh tổng thể, trội vượt đưa Khoa đạt được các thành tựu hiệu quả và bền vững.

- **Sứ mệnh:** Tiên phong gắn kết đào tạo và nghiên cứu khoa học trong lĩnh vực chính sách và quản lý-quản trị nhằm hướng đến những sản phẩm chất lượng cao, trình độ cao đáp ứng yêu cầu của xã hội và hội nhập quốc tế về khoa học, công nghệ và giáo dục, đào tạo.

- **Tầm nhìn:** Phân đầu trở thành một trung tâm có uy tín trong nghiên cứu và đào tạo nguồn nhân lực trình độ cao, chất lượng cao về chính sách và quản lý-quản trị.

- **Triết lý giáo dục:** Thành công từ khởi nghiệp đến kết nối bền vững các tiềm năng.

Với Sứ mệnh, Tầm nhìn, Triết lý giáo dục này, toàn thể cán bộ Khoa luôn nỗ lực hết mình, kết nối các nguồn lực hiện có và tiềm năng để giúp người học phát triển năng lực tạo ra các giá trị mới đóng góp cho cộng đồng và phát triển bản thân một cách bền vững.

Sứ mệnh, Tầm nhìn, Triết lý giáo dục này được thể hiện rõ trong hệ thống chuẩn đầu ra và toàn bộ quá trình tổ chức giáo dục và đào tạo. Chương trình đào tạo được tổ chức một cách khoa học, sáng tạo với các học phần; cung cấp tri thức về quản lý, đổi mới và khởi nghiệp; các học phần về thực hành kỹ năng quản lý và khởi nghiệp; các học phần thực tập-thực tế để tìm hiểu thực tiễn quản lý của các tổ chức/doanh nghiệp. Từ đó, người học có thể đánh giá thực tiễn, tìm tòi, đề xuất giải pháp đóng góp giá trị mới cho xã hội và đất nước. Điều này không chỉ góp phần giải quyết hiệu quả những vấn đề của tổ chức, cộng đồng mà còn giúp người học sáng tạo không ngừng và tạo dựng sự nghiệp cá nhân với những thành công vững bền.

**TRƯỞNG KHOA**

**PGS.TS Nguyễn Mạnh Dũng**